

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการกองทัพเรือ

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
๑.	ยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จตกทอด	<ul style="list-style-type: none"> - ทายาทนำหลักฐานไปติดต่อขอรับ บำเหน็จตกทอด - เจ้าหน้าที่นำสำเนามรณบัตร ไป ติดต่อที่แผนกทะเบียนและประวัติ เพื่อขอรับประวัติรับราชการ - แจ้งทายาทให้คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ผู้เสียชีวิตที่แผนกยศและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองเสมียน ตรา กรมกำลังพลทหารเรือ - ออกหนังสือสอบสวนทายาท ให้ ไปสอบสวนทายาทที่อำเภอ/ สำนักงานเขตที่ทายาทมีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้าน กรณีผู้เสียชีวิต ระหว่างประจำการและเป็นสมาชิก กบข. ต้องสอบสวนทายาททุกราย ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว - ชี้แจงรายละเอียดของเอกสาร 	<p>ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้ เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท “ทายาทผู้มีสิทธิ” หมายความว่า</p> <p>(๑) บุตร และให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่ วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา</p> <p>(๒) สามีหรือภริยา</p> <p>(๓) บิดาและมารดา</p> <p>ครั้งแรก ทายาทที่บรรลุนิติภาวะแล้วและสะดวกไปติดต่อขอให้ออกหนังสือสอบสวนทายาท โดยมี หลักฐานประกอบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีภาพถ่ายผู้มาติดต่อ - ใบมรณบัตรผู้เสียชีวิตฉบับจริงและสำเนา ๓ ฉบับ - ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิตฉบับจริงที่มีตราประทับ “ตาย” - ใบสำคัญการสมรสผู้เสียชีวิต - ใบสำคัญการสมรสของบิดามารดา - ทะเบียนบ้านของบิดามารดา คู่สมรส และบุตร ของผู้เสียชีวิต (เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริงในการยื่นเรื่องครั้งแรก)

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
		หลักฐานที่จะต้องนำไปติดต่อกับแผนกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ในครั้งต่อไป	
๒.	สอบสวนทายาทเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตกทอด	ไปติดต่อกำหนด/สำนักงานเขต ที่ทายาทมีภูมิลำเนา โดยกรมกำลังพลทหารเรือหรือหน่วยต้นสังกัดออกหนังสือขอให้สอบสวนทายาท	<ul style="list-style-type: none"> - ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ร้องขอ พยาน บิดามารดา คู่สมรสและบุตร ของผู้เสียชีวิต - ใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตและทายาททุกราย - ใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่าคู่สมรสทุกรายของผู้เสียชีวิต - ใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา - หนังสือรับรองบุตรที่ผู้เสียชีวิตรับรองไว้ (ถ้ามี) - หนังสือรับรองบุตรบุญธรรมที่ผู้เสียชีวิตรับรองไว้ (ถ้ามี) - ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) - พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย ๒ คน
๓.	กรณีทายาทของผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่มีหลักฐานใบมรณบัตร	ให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกหนังสือรับรองการตายหรือรับรองการตายโดยบุคคลที่ควรเชื่อถือได้	<ul style="list-style-type: none"> - ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ทายาทผู้ร้องขอและพยาน - พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย ๒ คน - หนังสือรับรองการตายของบุคคลที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ของผู้เสียชีวิต) หรือข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีเอกสารประกอบคือ - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรอง
๔.	รับเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด	- ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอในแบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือ	- การยื่นเอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด ทายาททุกรายที่มีชีวิตอยู่และบรรลุนิติภาวะแล้วลงชื่อในแบบขอรับเงิน

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
		<p>บำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ ๕๓๐๙) ในกรณีที่ทายาทเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลเป็นผู้ลงลายมือชื่อขอรับเงินแทน ถ้าผู้มีอำนาจลงชื่อขอรับเงินแทน ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านด้วย</p> <p>- ทายาทลงชื่อในสัญญาขอใช้เงินคืน เพื่อเป็นหลักฐานว่า ทายาทได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิและหรือเกินสิทธิ ทำให้ทางราชการเสียหาย ทายาทยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ทางราชการทันที ไม่มีเงื่อนไข</p> <p>- หนังสือสัญญาค้ำประกันของข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป กรณีทายาทไม่ชดใช้เงินคืน พร้อม</p>	<p>หนังสือสอบสวนทายาทของอำเภอ/เขต</p> <p>หลักฐานของผู้ตาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาคำสั่งศาลฉบับซึ่งเจ้าพนักงานศาลรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีศาลสั่งเป็นบุคคลสาบสูญ - สำเนาทะเบียนบ้าน ระบุว่า “ตาย” - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) - สำเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย หากผู้ตาย ตายด้วยเหตุผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ ต้องมีหลักฐานสรุปสาเหตุการตายของคณะกรรมการหน่วยว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ หรือหลักฐานสรุปสาเหตุการตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น รถยนต์ชนตาย ตกน้ำตาย ฆ่าตัวตาย - หลักฐานการวินิจฉัยของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือว่า ข้าราชการผู้มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กระทำความผิดวินัยนั้น ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงขั้นใด ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงปลดออกจากราชการและถอดยศ ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด - กรณีผู้รับบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อนตายได้กระทำความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุด ให้เจ้าสังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงไว้เกินกว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด <p>กรณีผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิรับบำนาญพิเศษ ให้มีหลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่ง/หลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
		<p>สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ประจำตัวของคู่สมรสและคำ ยินยอมของคู่สมรส หรือลงชื่อ รับรองกรณีไม่มีคู่สมรส</p> <p>- กรณีทายาทบุคคลใดไม่มาลงชื่อ ในแบบคำขอรับเงินหรือเอกสารไม่ ครบถ้วน จะขอเกินส่วนของคุณคน นั้นไว้ก่อน เว้นกรณีไม่สามารถไป ลงชื่อได้ ให้ขอแบบฟอร์มนำไปลง ชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยาน ๒ คนรับรอง และแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง</p> <p>- ทายาทคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถ้าคืนไม่ได้ให้ชดใช้เงินคืน</p>	<p>เอกสารประกอบการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตราย - รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี) - หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อ สอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมต่างๆ ไป สำหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าการตายมีสาเหตุเนื่องจาก สาเหตุใด ทั้งนี้คณะกรรมการควรสรุปความเห็นว่าการได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูก ประทุษร้ายนั้น มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของตนเอง รวมทั้งมิใช่ การประพฤติกู้ช้อย่างร้ายแรงของตนเอง และหรือรายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณี ที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากการกระทำผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสำเนาคำ พิพากษาคดีนั้น - ใบแสดงความเห็น หรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดงว่าการป่วยเจ็บถึงตาย เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ สำหรับผู้ที่เจ้า สังกัดพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำ เร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกิน กว่าปกติธรรมดา - คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) - หลักฐานการกำหนดอัตราบำนาญพิเศษของเจ้ากระทรวง (บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ) - กรณีไม่มีทายาท เจ้ากระทรวงพิจารณาและกำหนดส่วนผู้อุปการะ ผู้อยู่ในความอุปการะ - หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด <p>หลักฐานการเป็นทายาทของบิดามารดา</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาทะเบียนบ้าน

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
			<p>- สำเนาใบสำคัญการสมรส หากใบสำคัญการสมรสสูญหาย ให้ขอคัดสำเนาทะเบียนสมรสที่อำเภอ/เขตที่เคยจดทะเบียนสมรสไว้ หรือที่สำนักงานทะเบียนราษฎรกลางกรุงเทพ โดยมีนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรอง</p> <p>- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)</p> <p>- สำเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีที่บิดาจดทะเบียนรับรองผู้ตายเป็นบุตร</p> <p>- กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ได้อยู่กินฉันท์สามีภริยาก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย ซึ่งเกิดไม่เกิน ปี ๒๕๓๕ ไปให้ หรือให้บุคคลที่ควรเชื่อถือได้ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ซึ่งรู้เห็นการสมรส การอยู่กินฉันท์สามีภริยาว่า เกิดขึ้นก่อน ปี ๒๕๓๕ เป็นผู้ทำหนังสือรับรองให้ก็ได้ (ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง โดยให้รับรองสำเนาถูกต้องไปด้วย) กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร แต่บิดายังมีชีวิตอยู่ให้บันทึกปากคำบิดาด้วยว่าได้อยู่กิน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ไต และไม่ได้จดทะเบียนรับรองผู้ตายเป็นบุตร และจะไม่เรียกร้องสิทธิบำเหน็จตกทอด</p> <p>- กรณีบิดามารดามีได้จดทะเบียนสมรส หลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ต้องมีสำเนาคำสั่งศาลฉบับซึ่งเจ้าพนักงานศาลรับรองสำเนาถูกต้อง ว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>- กรณีที่ถึงแก่กรรม ให้ส่งสำเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือของบุคคลที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา) หรือข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป ทำหนังสือรับรองการถึงแก่กรรม ซึ่งระบุ วัน เดือน ปีที่ถึงแก่กรรม หากไม่สามารถจำวันที่ถึงแก่กรรมได้ ให้ระบุว่าถึงแก่กรรมตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.ไต หรือประมาณกี่ปีมาแล้ว (กรณีเสียชีวิตเกิน ๑๐ ปี) แทนสำเนาทะเบียนบ้าน</p> <p>หลักฐานการเป็นทายาทของคู่สมรส</p>

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
			<ul style="list-style-type: none"> - สำเนาใบสำคัญการสมรส - สำเนาทะเบียนบ้าน - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) - กรณีที่คู่สมรสมีหลายคนและได้หย่าแล้ว ต้องส่งสำเนาทะเบียนการสมรสของคู่สมรสรายก่อนทุกราย (ด้านหลังมีรายการบันทึกเกี่ยวกับบุตรและอื่น ๆ) และสำเนาใบมรณบัตรกรณีถึงแก่กรรมไปแล้ว - กรณีใบสำคัญการสมรสมีคำนำหน้า “นาง” ให้ส่งใบสำคัญการหย่ารายก่อน <p>หลักฐานการเป็นทายาทของบุตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาทะเบียนบ้าน - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) - สำเนากการจดทะเบียนรับรองบุตร (กรณีที่บิดาไม่ได้จดทะเบียนการสมรสและได้จดทะเบียนรับรองไว้) - สำเนากการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม - สำเนาคำสั่งศาลฉบับซึ่งเจ้าพนักงานศาลรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีศาลสั่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา - กรณีบุตรยังเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์) และไม่มีบิดามารดาเป็นผู้ลงชื่อขอรับเงินแทนในแบบ ๕๓๐๙ ให้ดำเนินการทางศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ก่อน แล้วจึงส่งสำเนาคำสั่งศาลและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองไปให้ - บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี) - สำเนาใบมรณบัตร กรณีที่มีบุตรตาย

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
			<p>- สำเนาใบสำคัญการสมรสของบุตร กรณีใช้คำนำหน้า “นาง”</p> <p>หลักฐานของผู้ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนา (กรณีนี้จะมีสิทธิได้รับเงินเมื่อไม่มีทายาทที่กล่าวมาข้างต้น)</p> <p>- หนังสือแสดงเจตนาฉบับจริงซึ่งผู้ตายได้จัดทำไว้ก่อนถึงแก่กรรม และได้มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับไว้เพื่อนำไปเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการก่อนถึงแก่กรรม</p> <p>- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)</p> <p>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงินทุกราย</p> <p>- สำเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทยของผู้ขอรับเงินทุกราย</p> <p>หนังสือแสดงเจตนาที่นำมาประกอบการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดจะต้องมีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ไม่มีการขีด ลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไขในส่วนต่าง ๆ หากมีการบันทึกขอแก้ไขในสาระสำคัญด้านหลังของหนังสือ จะต้องแนบหนังสือเจตนาฉบับใหม่ไปด้วย</p> <p>เอกสารอื่น ๆ</p> <p>- หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (กรณีข้าราชการประจำการเสียชีวิต) หรือหนังสือรับรองเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการผู้เบิก</p> <p>- หนังสือตรวจสอบหนี้สินจากหน่วยต้นสังกัด (กรณีข้าราชการประจำการเสียชีวิต)</p> <p>- ประวัติรับราชการเล่มหน่วยต้นสังกัด (กรณีข้าราชการประจำการเสียชีวิต)</p> <p>- สัญญาชดใช้เงินคืน</p> <p>- สัญญาค้ำประกันการชดใช้เงินคืนของทายาทแก่ทางราชการ กรณีทายาทรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ โดยข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน คำยินยอมของคู่สมรส สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส หรือคำยืนยันกรณีไม่มีคู่สมรส</p> <p>- สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของเจ้าของสิทธิและทายาททุกราย</p>

ที่	กระบวนการบริการ	ขั้นตอนการให้บริการ	เอกสารประกอบการพิจารณา
			<p>เอกสารประกอบการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองบุคคลเดียวกันกรณีที่ชื่อและหรือชื่อสกุลในเอกสารแต่ละฉบับไม่ตรงกัน - สำเนาบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทยของทายาทผู้รับเงินทุกราย - กรณีทายาทเสียชีวิตใช้สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายแทนทะเบียนบ้าน - สำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นเอกสารส่วนตัวที่ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าของเอกสารลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้า แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้องอีกครั้ง <p>เอกสารหลักฐานที่กล่าวแล้ว อย่างละ ๒ ชุด ถ้าในกรณีเจ้าของสิทธิเป็นสมาชิก กบข. ให้เพิ่มเติมหลักฐานอีกอย่างละ ๒ ชุด (กรณีผู้เสียชีวิตระหว่างประจำการและเป็นสมาชิก กบข. ต้องสอบสวน ทายาทที่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกราย และ กบข. ใช้ฉบับจริง) และให้เจ้าของเอกสารลงชื่อรับรอง สำเนาเอกสารของตนเองทุกฉบับ</p>
๕.	จัดทำเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด เพื่อให้กรมบัญชีกลางอนุมัติส่งจ่ายเงิน	ตรวจสอบเอกสารที่ทายาทนำมาขอรับบำเหน็จตกทอด ถ้าพบหลักฐานขัดข้อง เจ้าหน้าที่ติดต่อ ทายาทขอเอกสารเพิ่มเติม	<p>ทายาทนำส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือส่งทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่...แผนกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กอง ทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนนิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐</p> <p>โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๗๙ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๖ โทรสาร ๐ ๒๔๖๕ ๕๐๔๑</p> <p>yongyuth24@gmail.com http://www.navy.mi.th/person/personal/index1.php</p>
๖.	กรมบัญชีกลางอนุมัติจ่ายเงิน	กง.ทร.โอนเงินเข้าบัญชี	<p>ทายาทได้รับเงิน (ทายาทที่สะดวกติดต่อแผนกเบี้ยหวัดบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๕๖๓, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๘ เพื่อเคลียเงินส่วนที่โอนให้เกินแก่เจ้าของสิทธิหลังเสียชีวิต)</p>